



ความเข้าใจในความสำเร็จอย่างเร่งด่วนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพต่อการขนส่งสินค้า

เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ปีใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับด้านศุลกากรที่สำคัญหลายอย่าง ในฐานะ International Specialists ของคุณ เราอยากช่วยคุณเตรียมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจและลูกค้าของคุณ

การเปลี่ยนแปลงสำคัญ 3 ประการ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 2021 ที่คุณควรทราบได้แก่:

- **BREXIT (มกราคม 2021):**
ต้องมีการสำแดงสินค้าต่อศุลกากรสำหรับชิปแมนท์จากสหภาพยุโรป-สหราชอาณาจักร-สหภาพยุโรป มีผลกับทุกชิปแมนท์จากสหภาพยุโรปไปยังสหราชอาณาจักร และจากสหราชอาณาจักรไปยังสหภาพยุโรป
- **ICS2 Import Control System (มีนาคม 2021):**
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้า ส่งผลให้มีความจำเป็น ต้องให้ผู้ส่งสินค้าส่งข้อมูลบางอย่างไปยังหน่วยงานศุลกากรของสหภาพยุโรปเพื่อตรวจสอบและอนุมัติ - ก่อนการโหลดสินค้าไปยังเที่ยวบินในประเทศที่ส่งออก มีผลกับทุกชิปแมนท์ จากทุกที่ในโลกที่ส่งออก (หรือเปลี่ยนเที่ยวบิน) ไปยังกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป นอร์เวย์ และ สวิตเซอร์แลนด์
- **การยกเลิก VAT De Minimis (กรกฎาคม 2021):**
การยกเลิก VAT De Minimis 22 ยูโร สำหรับการนำเข้าสินค้าสู่สหภาพยุโรป ทำให้ชิปแมนท์ขาเข้าไปยังสหภาพยุโรปทั้งหมดต้องเดินพิธีการศุลกากรเต็มรูปแบบ และมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม มีผลกับทุกชิปแมนท์จากทุกที่ในโลกที่ส่งออก ไปยังสหภาพยุโรป

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้หน่วยงานศุลกากรในยุโรปบังคับใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลศุลกากรที่สมบูรณ์และถูกต้องมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบด้านความปลอดภัย/การคัดกรองสินค้า รวมทั้งการต่อสู้กับสินค้าเลียนแบบและละเมิดลิขสิทธิ์ การป้องกันการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และการจัดเก็บอากรและภาษีได้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น

สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อธุรกิจของคุณอย่างไร

เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการส่งชิปแผ่นดิน มีสิ่งสำคัญสองประการที่เราต้องให้ความร่วมมือก่อนสิ้นปี 2020:

- **ระบุคำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าที่ครบถ้วนและถูกต้องบนใบ Waybill ของ DHL** ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรสามารถระบุสินค้าได้โดยอาศัยข้อมูลที่ให้ไว้ และดำเนินการตรวจสอบตามมาตรการด้านความปลอดภัย/การคัดกรองสินค้าได้โดยไม่ต้องระงับการส่งชิปแผ่นดินของคุณ
- **ให้ข้อมูลบัญชีราคาสินค้าของคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แก่ DHL** ซึ่งจะทำให้ DHL สามารถเดินพิธีการศุลกากรได้โดยไม่ล่าช้า

ในอีกไม่กี่สัปดาห์ที่กำลังจะมาถึง เราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ และผลกระทบที่จะตามมา หากไม่ทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น รวมทั้งการวางแผนเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณที่เชื่อมั่นในบริการจาก International Specialists ของเรา หากคุณมีคำถาม หรือความกังวลใดๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของคุณ

ทีม DHL Express

Deutsche Post DHL Group

ลิงก์ด่วน

[เกี่ยวกับเรา](#)

[หน้าหลัก DHL](#)

ติดตามเรา

